
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2566 

วันอังคาร  ที่  8  เดือนสิงหาคม  2566   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 09.00 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.00 น.  
3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 09.00 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 08.30 น.  
5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 08.30 น.  
6 นายบุญปนั  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปนั  ประทยับุตร 08.00 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผนั 09.00 น.  
8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 08.30 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 08.30 น.  
10 นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บญุภา 08.30 น.  
11 นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมหาด 08.30 น.  
12 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 08.30 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชยีง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.00 น.  
14 นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร ์ 09.00 น.  
15 นายสวาท  เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
16 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ์  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

1 นายวิทยา  สุทธศรี ผอ.รร.บ้านดงยาง วิทยา  สุทธศรี 08.50 น.  
2 นางสิริญา  ไทยเอ่ียม ผอ.ร.ร.บ้านหนองผักแว่น สิริญา  ไทยเอ่ียม 08.55 น.  
3 นายบุญเลิศ  เม้าราษี ผู้ช่วย ผญบ.ม.13 บุญเลิศ  เม้าราษี 08.56 น.  
4 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  
5 นายสุริยา ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา ราชมนตรี 09.20 น.  
6 นายพิสุทธิ์  ค าวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 พิสุทธิ์  ค าวิเศษ 09.00 น.  
7 นายปราโมทย์  แสนหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ปราโมทย์  แสนหล้า 09.00 น.  
8 นางนิตดา  บุญพา ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ที่ 6 นิตดา  บุญพา 09.00 น.  
9 นายสุนา  สินทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 สุนา  สินทร 09.00 น.  
10 นายอนุภัทร  บุญภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 อนุภัทร บุญภา 09.00 น.  
11 นายบุญชู  ไชยแก้ว ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ที่ 9 บุญชู  ไชยแก้ว 09.00 น.  
12 นางอุษา  ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อุษา  ทองทิพย์ 09.00 น.  
13 นายบุดดี  วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บุดดี  วงศ์อ่อน 09.00 น.  
14 นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เวียงชัย ศรีวิชา 09.00 น.  
15 นางพรพิมล  พรมวงศ์ ผู้ช่วย ผญบ.หมู่ที่ 14 พรพิมล  พรมวงศ์ 09.00 น.  



 
 

16 นางอภัยวรรณ  เข็มพรหยิบ ก านันต าบลบ้านแดง อภัยวรรณ  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
17 นายกมลชัย  จันดาเบ้า ผอ.กองคลัง กมลชัย  จันดาเบ้า 09.00 น.  
18 นายจักรกฤษ  ทีวีโชติ หน.ส านักปลัด จักรกฤษ ทีวีโชติ 09.00 น.  
19 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.00 น.  
20 นายสมบุญ  บุญขาว รอง ปลัด อบต.บ้านแดง สมบุญ บุญขาว 09.00 น.  
21 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส แสงจันทร์ 09.00 น.  
22 นายอชิรวิทญ์  พิมพา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ อชิรวิทญ์  พิมพา 08.30 น.  
23 นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ปิยวรรณ มีชัยมาตร์ 09.00 น.  
24 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  
25 นางสาวพิกุล  บุญภา เลขานุการนายกฯ พิกุล  บุญภา 09.00 น.  
26 นายชลพรรษ  สวัสดี ผอ.โรงเรียนอนุบาล

พิบูลย์รักษ์ 
ชลพรรษ  สวัสด ี 09.00 น.  

 
 
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นายชลพรรษ  สวัสดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์   ขอบคุณ อบต.บ้านแดงที่สนับสนุน

งบประมาณ  โครงการ สปสช. ดูแลสุขภาพของนักเรียน และการบริการนักเรียนในช่วง
เช้าที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนในตอนเช้า  หากมีเด็กพิการที่ต้องการเรียนหนังสือ 
สามารถไปสมัครเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ คุณครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษที่ 
เป็นผู้สอน  

นายสุพรรณ  นามดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย ขอขอบคุณที่ออกพ่นหมอกควันที่โรงเรียน
เป็นการดูแลและช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ก าลังระบาด 

นางสิริญา  ไทยเอ่ียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ขอบคุณ อบต.บ้านแดงท่ีสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ สปสช. จ านวน 3 โครงการ วันเด็กที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนและให้
ก าลังใจเด็กนักเรียน ที่จะถึงก็จะจัดกิจกรรมวันแม่  และขอบคุณที่จนท.ได้ออกฉีดพ่น
หมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 

นายวิทยา  สุทธศรี ด ารงต าแหน่งรักษาการณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง มาจากโรงเรียน 
หนองหาน-วันครู  จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายน นี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
-  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

2/2566  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2566  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ให้กับทางสมาชิกสภาฯได้รับทราบ 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ  ระเบียบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือกฎหมายที่
เราจะพิจารณาเพ่ือประกาศใช้ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง มี
ทั้งหมด 3 วาระ คือ  

  วาระท่ี 1 รับหลักการ 

  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติ 

ส าหรับวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 คือวาระรับหลักการ โดยการที่จะรับหลักการ
นั้น ระเบียบได้ก าหนดไว้ว่า ต้องให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นจนเป็นที่พอใจ จากนั้นให้ประธานสภาฯ สอบถามเพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการใน 
วาระที่ 1 หรือไม่ และเมื่อรับหลักการแล้วก็จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 - 7 คน ตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดห้วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่รับ
หลักการในวาระท่ี 1 เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ใด
เห็นสมควรจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างฯ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นเอกสาร โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และที่ประชุมก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องประชุมกันเพ่ือแปรญัตติ
ให้แล้วเสร็จ แล้วส่งร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานบันทึก
ความเห็นอ่ืนต่อประธานสภาฯ และให้ประธานสภาฯ ส่งร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็นอื่นให้สมาชิกสภาฯ และนัดหมายประชุมสภาฯ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไปส่วนในกรณีไม่รับร่างหลักการ
จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ สภา อบต.ฯ ต้องเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติข้อบัญญัติงบประมาณ และทางผู้บริหารจะต้องเสนอ
คณะกรรมการ จ านวน 3 คน จากสมาชิกสภาฯ หรือไม่ใช่สมาชิกสภาฯ ก็ได้ เพ่ือให้
นายอ าเภอแต่งตั้งภายใน 7 วันจากนั้นคณะกรรมการทั้ง 6 คน จะต้องเลือก 
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คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ประธาน 1 คน และให้นายอ าเภอแต่งตั้ง ภายใน 7 วัน และเมื่อได้ครบ 7 คนแล้ว 
คณะกรรมการทั้ง 7 คน จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติภายใน 15 วัน แล้วรวบรวมเสนอ
ต่อนายอ าเภอ นายอ าเภอก็จะเสนอให้นายก อบต. และนายก อบต.ต้องเสนอสภาฯ 
ภายใน 7 วัน หาก นายก อบต. ไม่เสนอนายอ าเภอต้องเสนอผู้ว่าฯ เพ่ือปลดนายก อบต.  
แต่ถ้านายอ าเภอเสนอให้นายก อบต.แล้ว นายก อบต. ได้เสนอสภา อบต. ภายใน 7 วัน  
สภาฯ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ถ้า
ภายใน 30 วัน สภาฯ พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าข้อบัญญัตินี้ตกไป และให้ใช้
ข้อบัญญัติเดิมไปพลางก่อน และนายอ าเภอต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
ต่อไป 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.บ้านแดง แถลงรายละเอียดหลักการและเหตุผลต่อไป 
นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล    

บ้านแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแดง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง        

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
ในปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแดง มีสถานะการเงิน  ดังนี้   
1.1.1  เงินฝากธนาคาร   47,566,176.77 บาท 
1.1.2  เงินสะสม      118,193,267.38 บาท 

    1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม     23,372,812.03 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน   1  โครงการ   รวม   229,000.00  บาท   
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน   9 โครงการ  รวม     112,526.00บาท    
1.2 เงินกู้คงค้าง......................-.....................บาท   
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2565 
   2.1 รายรับจริง  จ านวน  58,112,780.70 บาท ประกอบด้วย  

    หมวดภาษีอากร          จ านวน     509,263.49  บาท
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จ านวน     271,001.40  บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน    770,465.86  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน        0.00    บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน    149,650.60  บาท  
หมวดรายได้จากทุน          จ านวน           0.00    บาท 
หมวดภาษีจัดสรร          จ านวน 25,797,744.95 บาท 
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หมวดเงินอุดหนุน            จ านวน 30,614,655.00 บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          จ านวน 16,714,000.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง      จ านวน  48,140,748.68  บาท ประกอบด้วย     
 งบกลาง                 จ านวน 13,728,951.00 บาท 

งบบุคลากร       จ านวน 17,157,5660.00 บาท 
งบด าเนินการ      จ านวน  9,843,162.10 บาท 
งบลงทุน        จ านวน 3,219,840.00 บาท      
งบเงินอุดหนุน         จ านวน  4,181,235.58 บาท 
งบรายจ่ายอื่น                   จ านวน      10,000.00 บาท       

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 10,022,507.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่              จ านวน 3,607,500.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม      จ านวน          -          บาท 
    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้        จ านวน          -          บาท 

                        ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไว้ท่ี  61,500,000.00 บาท  ดังนี้ 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร     จ านวน  615,000.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน  281,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  750,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  141,000.00 บาท 

 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 25,713,000.00 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน 34,000,000.00 บาท 

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไว้ท้ังสิ้น 61,500,000.00 บาท  ดังนี้ 
    งบกลาง                จ านวน 16,003,563.00 บาท 
    งบบุคลากร     จ านวน 22,041,964.00 บาท 
    งบด าเนินงาน                                                จ านวน 12,925,973.00 บาท 
    งบลงทุน                                                      จ านวน   6,153,800.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน                    จ านวน   4,374,700.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น      จ านวน                   0 บาท 
   โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัย 

อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7  
พ.ศ. 2562 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอพิบูลย์รักษ์  

ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจ านวนรวม
ท้ังสิ้น 61,500,000 บาท 
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ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 61,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารท่ัวไป    จ านวน  13,146,617.00 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   จ านวน    1,742,740.00 บาท 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา    จ านวน  13,655,388.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข    จ านวน   1,632,200.00 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน   1,103,300.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน   2,996,092.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน      410,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน       630,000.00 บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  8,886,100.00 บาท 
  แผนงานการเกษตร    จ านวน  1,163,000.00 บาท 
  แผนงานการพาณิชย์    จ านวน     131,000.00 บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง    จ านวน 16,003,563.00 บาท 
  ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น – บาท 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ 
 เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น 
  ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป 
 ตามข้อบัญญัตินี้  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2567  ในวาระท่ี 1 ก่อนการพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ 
นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอขอบคุณผู้บริหารที่เพ่ิมงบประมาณงานกีฬา ในปีนี้ตั้งไว้ 120,000 บาท  
  ในปี การตั้งงบประมาณในปีนี้ครอบคลุมดีมาก และในปี 2569 จะมีงานพืชสวนโลกที่จะจัด

ขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ในเวลา 2-3 ปีนี้ ถนนที่ใช้ในการสัญจรต้องอยู่ในสภาพดี เพ่ือรอบรับ
งานนี้  

นายค าบ่อ  บัวผัน  ส.อบต.หมู่ที่ 5 เข้าใจในเนื้อหา รายละเอียดครอบคลุมดี สถานการณ์คลัง ในหน้าที่ 1  
    เงินสะสม มีจ านวน 118,193,267.38 บาท ยอดเงินรายรับจริง 58,112,780.70 บาท  
    รายจ่ายจริง 48,140,748.68 บาท หน้าที่ 27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใน 
    ราชอาณาจักร พิมพ์ตกไปหรือไม่ หน้าที่ 43 ท าไมเด็กนักเรียนได้ค่าอาหารกลางวันไม่ 
     เท่ากัน ปีนี้ไม่มีโครงการจ้างนักเรียนและนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  
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นายกมลชัย  จันดาเบ้า ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งแต่ปี 2564 บัญชีภาครัฐ รวมบัญชีทรัพย์สิน อาคาร 
     รถยนต์ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นหมวดเงินสะสม ในส่วนเงินสะสมที่น ามาใช้พัฒนา  
      ต้องพิสูจน์ยอดเงินฝากอีกครั้ง  
นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอฝากถึงผู้บริหาร ก่อนจะท างบประมาณประจ าปี ขอให้สอบถาม 
     สมาชิกในหมู่บ้าน ถ้ามีการขุดลอกห้วย อาจเกิดปัญหาเพราะเจ้าของที่นาไม่ 
    อนุญาตให้ขุดลอก ขอบคุณท่ีรีบลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ขอบคุณผู้บริหาร  
     ขอบคุณกองช่าง 
นางสาวปิยวรรณ  มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง เตรียมข้อมูลในการจัดท าข้อบัญญัติ ตามห้วงระยะเวลา 
     ได้แจ้งผู้น าหมู่บ้านหากมีการขุดลอก ให้แนบหนังสือยินยอมมาให้เรียบร้อย ให้ 
     ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกได้พูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อได้โครงการในการแก้ปัญหา 
    ให้ชาวบ้าน 
นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 ขอให้อธิบายโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยกกต้อง ค่าวางท่อ PVC             
       บรรทัดที่ 2 และ 3 รายการเหมือนกันแต่ราคาไม่เหมือนกัน 
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง  ล าดับที่  2 จะเป็นค่าวัสดุ ล าดับที่ 3 จะเป็นค่าวางท่อ    
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ส าหรับการ 
                               อภปิรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 1 ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไป 
                               จะเป็นการลงมติว่ารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
                               ว่าเห็นควรจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2567 ในวาระที่ 1  
                                หรอืไม่ 
มตทิี่ประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2567  ในวาระท่ี 1  

จ านวน 13 คน งดออกเสียง จ านวน 2 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน   
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติ จ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
จ านวน 3 -7 คน โดยด าเนินการเลือกทีละ 1 คน ตามที่มีมติก าหนดจึงขอมติว่าเห็นควร 
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 5 คน หรือ7 คน 

นายพนูศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน ผู้รับรองคือ  
นายชัยพร   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 8  และนายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้มคีณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน จ านวน 13 คน  
งดออกเสียง 2 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คนเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยด าเนินการเลือกทีละ 1 คน  และแต่ละคนขอให้มี
ผู้รับรองอย่างน้อย จ านวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 1 

นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13  เสนอ นางสาวอนงค์  โมคา  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
ผู้รับรอง นายสุรชัย  ศรีหวัง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 และนายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 จ านวน 13 คน  
งดออกเสียง 2 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน  
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 2  
นายสุรชัย  ศรีหวัง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 เสนอ นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา  ส.อบต.หมู่ที่ 12   

ผู้รับรองคือ นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่ 6 และนายพรพิบูลย์ บญุภา ส.อบต.หมู่ที่ 10    
มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 จ านวน 13 คน  

งดออกเสียง 2 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอ คนที่ 3  
นายชัยพร   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอ นายธนพล  ซ่วมเชียง  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 ผู้รับรอง นายพรพิบูลย์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 และนายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3 จ านวน 13 คน งดออกเสียง 2 คน 
จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด 15 คน  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ สรุปได้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3  คน ดังนี้ 
1. นางสาวอนงค์  โมคา 
2. นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา   
3. นายธนพล  ซ่วมเชียง 

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่จะต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงและนัดหมายในการประชุมเพ่ือเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์ เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน จึง
ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คน ด าเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือก ผู้ท า
หน้าที่ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ ในเวลา 12.40 น. ณ ห้อง
ประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ หลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ น าผลการ
คัดเลือกประธานและเลขานุการ มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบด้วย โดยหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมาประชุมพร้อมกัน
อีกครั้งในเวลา 13.20 น. 

- พักการประชุม– 

เริ่มประชุม เวลา 13.20 น. 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งให้ทราบ

ถึงการเลือกประธาน และเลขานุการของกรรมการแปรญัตติ และชี้แจงรายละเอียด
ห้วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อไป 

นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์ เลขานุการสภาฯ จากการประชุมเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ได้มติดังนี ้

นายธนพล  ซ่อมเชียง          ส.อบต.หมู่ที่ 13  เป็นประธานกรรมการฯ 
นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา            ส.อบต.หมู่ที่ 12  เป็นคณะกรรมการฯ   
นางสาวอนงค์  โมคา             ส.อบต.หมู่ที่  6   เป็นเลขานุการกรรมการฯ 
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 ส าหรับการก าหนดห้วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตินั้น ตามระเบียบต้องก าหนด   

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่รับร่างหลักการ ดังนั้น จึงขอก าหนดห้วงระยะเวลาใน 
การเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 9,10 และ11 เวลา 
08.30 – 16.30 น. โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะท าการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปร 
ญัตติ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยจะเชิญผู้บริหารท้องถิ่นมาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการฯ และเชิญสมาชิกสภาฯ ที่เสนอค าแปรญัตติมาชี้แจง 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ หลังจากท่ีได้รับหลักการในวาระท่ี 1 และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปร
ญัตติเรียบร้อยแล้ว จึงขอก าหนดการประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวัน
อังคาร ท่ี 15 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ  ต้ังแต่เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  การแต่งกายสวม
เสือ้ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องอื่น ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆหรือไม่                                
นายพรพิบูลย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ท่ี 10 ขอขอบคุณผู้บริหารท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนสาย 
     วัฒนธรรม จากศาลาขาว หมู่ท่ี 10 ถึงบ้านนายชัยพร  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 สายไฟห้อยระโยงระยาง  
     ไม่เป็นระเบียบ อาจเกิดอันตรายได้ 
นางสาวอนงค์ โมคา  ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ขอบคุณท่านนายกส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง และท าไม 
      งบประมาณที่หมู่ท่ี 6 ได้รับ ไม่เท่ากับหมู่บ้านอื่นๆ 
นายสวาท  เชี่ยวชาญ  ส.อบต.หมู่ท่ี 15 เกี่ยวกับโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ฝากผู้เกี่ยวข้องให้ติดตามและเร่ง 
     ด าเนินการ ประชาชนเดือดร้อน การสัญจรไป-มาล าบาก และการจัดซื้อรถแมค็โครถึงขั้นตอน 
     ไหน เมื่อเช้าทางวัดก็แจ้งมาว่าถนนขาด หากมีรถแมค็โครเราก็สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ห้วง 
     นี้ฝนตกทุกวันการสัญจรล าบากมาก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ฝากให้ลงพื้นท่ีดูน้ าท่วมขัง จุดเชื่อม 
     ถนนไปอุดร ตอนนี้ส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนเดือดร้อน 
นายธนพล ซ่วมเชียง  ส.อบต.หมู่ท่ี 13 มีประชาชนเอาขยะไปท้ิงหน้าบ่อขยะ เราจะมีมาตรการอย่างไรในการห้ามท้ิง 
     บริเวณนั้น ฝากติดตามโครงการทุนส ารองเงินสะสมที่ยังไม่ด าเนินการ การไฟฟ้าอ าเภอ 
      หนองหานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างซ้ าซ้อน ควรย้ายจุดติดต้ัง ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้อ านวยการ 
     กองช่างท่ีได้แก้ไขน้ าท่วมขังถนนหน้าโรงพยาบาล ให้กลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ 
นางบุญน า  ยมหาด   ส.อบต.หมู่ท่ี 11  1. เส้นทางเป็นหลุม-บ่อ สัญจรไปมาล าบาก เส้นบ้านนางจันทิมาถึงร้านน้ า 
     ประกายดาว 2.น้ ากักขังสี่แยกฝั่งตะวันออกร้านสินทรรุ่งเจริญ 3.การย้ายไฟฟ้าที่ติดต้ังซ้ าซ้อน 
นายพี  อินจันทร์   ส.อบต.หมู่ท่ี 14 ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่จัดสรรงบประมาณและโครงการขุดลอกฯให้ 
      บ้านดงไร่ ขอติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแล้วแต่เกิดช ารุด ควรให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมด้วย
นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมู่ท่ี 12 สอบถามเรื่องท่ีดินสาธารณะปากบ่อน้อย บ้านไชยวานพัฒนา ไม่ทราบว่ามี 
     ความคืบหน้าว่าอย่างไร 
นายชัยพร  บุญภา   ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ของแต่ละหมู่บ้านด าเนินการถึงขั้นตอน 
    ไหน 
นางสาวปยิวรรณ  มีชัยมาตร์  นายก อบต.บ้านแดง  ปัญหามีไว้ให้แก้ไข เราต้องช่วยกันแก้ไข ตามท่ี ส.อบต.หมู่ที่ 10 แจ้ง 
      มา มอบผอ.กองช่าง ดูแล งบประมาณของหมู่ท่ี 6 ตามที่ได้สอบถามว่าต้องการไฟฟ้า จะ 
      พิจารณาลูกรังในรอบต่อไป ช่วงนี้หน้าฝน ถนนลูกรังด าเนินการไม่ได้  ในเรื่องวงจรปิดจะ 
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      ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ถนนท่ีเป็นหลุมบ่อ ปีนี้ให้ผอ.กองช่างของบอุดหนุนเฉพาะกิจไป 
      ทางส่วนกลาง  การจัดซื้อแม็คโครให้ผอ.กองคลังชี้แจง  เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าให้ผอ.กองช่าง 
     ชี้แจงเรื่องท่ีดินของหมู่ท่ี 12 มอบนิติกรด าเนินการ หมู่ท่ี 8 ได้แจ้งไปทางการฟ้าเรียบร้อย เรื่อง 
     หมู่ที่ 4 แจ้งไปทางกรมทางหลวงชนบท และผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
นายกมลชัย  จันดาเบ้า   ผอ.กองคลัง  การจัดซื้อรถแมค็โคร ได้สอบถามทาง e-mail เมื่อเดือนกรกฎาคม ได้รับการ 
     ตอบกลับมาว่าอยู่ขั้นตอนวินิจฉัย ให้รอทางกรมบัญชีกลางจะวินิจฉัยว่าอย่างไร เรื่องไฟฟ้าทาง  
     อบต.บ้านแดงได้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าอ าเภอหนองหานเรียบร้อยแล้ว  
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน  ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าแจ้งว่าถ้าย้ายออกจากแนวเก่า จะไม่ 
     สามารถด าเนินการได้ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด 
       เสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

     
        วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 

.คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
                              บุญปัน   ประทัยบุตร 

 (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

            สวาท  เชี่ยวชาญ  

                                                      (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
     นายประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 


